

Số: 17/TB-TTBVTV

Châu Thành, ngày 23 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc quản lý dịch hại trên lúa vụ Đông Xuân 2023-2024

Vụ Đông Xuân 2023-2024 diện tích sản xuất lúa toàn huyện là 27.538,47 ha. Trong đó lúa trong giai đoạn làm đòng 2.967,12 ha, trổ 18.749,35 ha và chín 5.822 ha. Diện tích nhiễm bệnh vàng lá chín sớm từ đầu vụ đến nay là 674 ha, bệnh cháy bìa lá nhiễm 392 ha, diện tích nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ đến trung bình.

Căn cứ tình hình thời tiết, các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và qua thực tế thăm đồng cho thấy bệnh vàng lá chín sớm và bệnh cháy bìa lá tiếp tục gây hại trên diện rộng ở các trà lúa từ trổ đến chín. Để quản lý tốt bệnh vàng lá chín sớm và bệnh cháy bìa lá cũng như bảo đảm năng suất cho vụ Đông Xuân, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Châu Thành thông báo hướng dẫn cách nhận biết và quản lý bệnh như sau:

- **Bệnh vàng lá chín sớm:** là bệnh gây hại phổ biến trên cây lúa, bệnh thường xuất hiện và gây hại ở giai đoạn lúa từ trổ cho đến khi thu hoạch. Bệnh thường gây hại nặng trên các ruộng lúa sạ dày, ruộng bón thừa phân đạm.

+ Tác nhân: do nấm *Gonatophragmium sp* gây ra.

+ Triệu chứng: đầu tiên vết bệnh xuất hiện trên lá những đốm màu vàng nhạt nhỏ, có hình tròn hoặc hình bầu dục. Theo thời gian vết bệnh lan lớn ra nhanh chóng và kéo dài hướng về chóp lá tạo thành vết sọc màu vàng cam và dần lan ra cả lá, có thể hình thành các vết cháy khô nếu bệnh tiến triển nặng.

+ Phòng trị bệnh: chăm sóc cho cây lúa khỏe, không bón thừa phân đạm. Thăm đồng thường xuyên nếu thấy vết bệnh xuất hiện có thể sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất: Mancozeb, Mancozeb + Metalaxyl, Propiconazole, Azoxystrobin, Macozeb + Cymoxanil,.. để phòng trị.

- **Bệnh cháy bìa lá:** trong điều kiện môi trường ẩm ướt, ruộng bón thừa phân đạm là điều kiện thuận lợi để bệnh cháy bìa lá phát triển và gây hại trên những giống nhiễm đặc biệt là những giống lúa thơm như: Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9, OM 18...

+ Tác nhân: bệnh cháy bìa lá trên lúa (bạc lá) do vi khuẩn *Xanthomonas oryzae* gây ra, là một trong những đối tượng dịch hại nghiêm trọng, làm giảm khả năng quang hợp, hạt bị lem lép, làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng lúa

+ Triệu chứng: vết bệnh ban đầu có màu vàng nhạt, thường xuất hiện ở mép lá hay chóp lá, sau đó vết bệnh kéo dài theo gân lá tạo thành các vết cháy

khô dọc theo gân hay bìa lá. Kế tiếp các vết bệnh sẽ lan dần ra khắp phiến lá làm cho cả lá bị cháy khô.

+ Phòng trị bệnh: bón phân cân đối giữa đạm lân và kali. Khi thấy có triệu chứng bệnh phát triển thì ngưng ngay việc bón đạm và các loại phân qua lá, tiến hành tháo nước trên ruộng và phun thuốc có chứa hoạt chất hình thành tính kháng bệnh cho cây lúa như: Fosetyl Aluminium, Chitosan, Axít salicylic,... khi trên ruộng lúa xuất hiện bệnh cháy bìa lá thành từng chòm thì phun thuốc đặc trị vi khuẩn có chứa hoạt chất kháng sinh như: Streptomycin sulfate, Oxytetracycline hydrochloride, Gentamicin sulfate...

Chú ý: Khi phun thuốc trừ bệnh phải phun lúc ruộng khô ráo để tránh lây lan bệnh trên diện rộng và phải luân phiên một số loại thuốc đặc trị vi khuẩn để phòng trị.

Trên đây là thông báo của Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật Châu Thành. Đề nghị chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo cấp xã, thị trấn phân công chỉ đạo cán bộ nông nghiệp thăm đồng thường xuyên, hướng dẫn và giúp nông dân kịp thời quản lý tốt dịch bệnh nhằm đảm bảo giữ vững năng suất lúa cho vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận :

- Chi cục TT-BVTV;
- Phòng NN&PTNT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TRẠM TT-BVTV CHÂU THÀNH
P. TRƯỞNG TRẠM



Nguyễn Trường Giang